



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปลวกแดง (งานบุคลากร)

ที่ รย ๐๐๓๒.๓(๕).๐๘/๑๑๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรรอบที่ ๒ และ  
ขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

ตามทำงานบุคลากรโรงพยาบาลปลวกแดง ได้จัดทำประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานบุคลากร จึงขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าว ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปลวกแดง [www.pluakdaenghospital.com](http://www.pluakdaenghospital.com) เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิชราภรณ์ ดีทน)  
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ  
หัวหน้างานบุคลากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางปัญจพร ฤทธินนท์)

เภสัชกรชำนาญการ




ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชินวัฒน์ ชัยนวล)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : งานบุคลากร โรงพยาบาลปลวกแดง</p> <p>วัน/เดือน/ปี: ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>หัวข้อ: รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>รายละเอียดข้อมูล: (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>Link ภายนอก: ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นางสาวพิชราภรณ์ ดีทน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นางปัญญาพร ฤทธินนท์) ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายชนะชัย พ่วงพัก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	



ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีเด่นและดีมาก

ด้วย โรงพยาบาลปลวกแดง ขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ

๑.ระดับดีเด่น

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
๑	ณัฐพัชร พันทนาเหนือ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒	กมลชนก นฤมล	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓	กษมา สิริรัตน์เสถียร	เภสัชกรชำนาญการ
๔	กัญญารัตน์ มั่นถึง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕	กันธิมา นาวา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖	เกตุมณี เหมือนจันทร์เชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗	จิตุพล กันทะมูล	เภสัชกรปฏิบัติการ
๘	จันทนา ขวัญดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๙	จันทร์นิภา ศรีตะวัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๐	จิรนนท์ เหง้าแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๑	จิราพร ศิริสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๒	ชลลัดดา บุญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	ชวัล เสเกกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๑๔	ชินวัฒน์ ชัยนวล	นายแพทย์ชำนาญการ
๑๕	ญาณิน เผือกแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	ณภัทร สำลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	ณัฐธิดา คุ่มรักษา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
๑๘	ณิชابูล สิ้นเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๙	ชนเดช ดวนใหญ่	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๒๐	ธনীตชนก ภูษาพรวิ้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๑	ธารทิพย์ ภูทองเงิน	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๒๒	นพวรรณ จุติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๓	นภาพร วรสวาสดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๔	นริศรา สร้อยศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑.ระดับดีเด่น

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
๒๕	นลินี ดีหมั่น	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๖	นัญญา ป้องความดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๗	นันทกานต์ คล่องแคล่ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๘	นันทน์ภัส นามวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๙	นิโรบล ปันตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๐	เนาวรัตน์ รุ่งโรจน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๓๑	บุญชริกา สันท์สนะโชค	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๓๒	บุหงัน รัตนวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๓	เบญจพร พันธุ์สีดา	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๓๔	ปภักฐมณ ซาล้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๕	ประดับพิณ ภูธนะกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๖	ประทีป ขุนราช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๗	ประเมิน หมายแมน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๘	ปัญญาพร ฤทธิพนธ์	เภสัชกรชำนาญการ
๓๙	ปิยะ วงษ์ไทยเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	ผ่องพรรณ สมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๑	พนิดา แสงวงผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๒	พัชรภรณ์ ดีทน	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๔๓	พิมพ์ทิศา จิตดีโรยภาส	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๔๔	พีระพล เห่งแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๕	เพชรลดา บุญชู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๖	ภัคภิญญา ปิยะสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๗	ภาณุวัฒน์ จิงศรีพิชญ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๘	มานิสรา รัตนภิรมย์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๔๙	มาลัย บำรุงสุนทร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๕๐	รตนกร นาคเกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๑	รัชนิกร คุณาวงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕๒	รัตนกร พันธุ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕๓	รุ่งโรจน์ ชินลาภา	เภสัชกรชำนาญการ
๕๔	วรรณมา จิงศรีพิชญ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๕	วรรณิภา วรรณศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕๖	วรรณิษา พูลสวัสดิ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๕๗	วรัฏฐา มาลานนท์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕๘	วรินทร์ทิพย์ เพ็ชรพลอย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.ระดับดีเด่น

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
๕๙	วัชรินทร์ มะลิ	เภสัชกรปฏิบัติการ
๖๐	วิจิตรา จันทร์สนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖๑	ศลิษา แซ่ตัน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖๒	ศักรินทร์ คำภีร์มย์	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
๖๓	ศิริพร อินทрма	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๖๔	ศิริลักษณ์ ราชมะโรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖๕	ศุภลักษณ์ จุลชาติ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๖๖	สหัทยา พรหมมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖๗	สาธิต อินทะแสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖๘	สาวินี ห้วยศิลา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๖๙	สิริกร ชุนทรีญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗๐	สุจิตรา โพธิ์พรม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
๗๑	สุดารัตน์ ไชโย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗๒	สุทิตา หอมขจร	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๗๓	สุธิดา บุญประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗๔	สุนิสา เชื้อชำนาญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗๕	สุพิชญา สัตยวาท	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๗๖	สุภาพรรณ ทองเลิศ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๗๗	สุมลทา ไทยทรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๗๘	สุวกุล บุญช่วยเหลือ	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๗๙	โสธรรยา ทศน์สูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘๐	อนุสา พุ่มพวง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘๑	อภิธา จันทาขุ่ม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
๘๒	อรอนงค์ ธาริยะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘๓	อุมาวรรณ ลิ้มยิ่งเจริญ	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๘๔	อุไรวรรณ สุจริต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘๕	อุไรวรรณ พันกล้า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๘๖	ไอลดา โลตทงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายชินวัฒน์ ชัยนวล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

๒. ระดับดีมาก

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
๑	กนกวรรณ สนกระโทก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒	กุสุมาลย์ บริสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	จรรยาภรณ์ ธนบดีไช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	จิฬาลักษณ์ ชาศิตศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕	ชนกานันท์ ฤทธิ์ศักดิ์	เภสัชกรปฏิบัติการ
๖	ชมพูนุท บุตตะโยธี	เภสัชกรชำนาญการ
๗	ธง เย็นฉ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘	น้ำผึ้ง ทะเสนฮต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	ปานิตา เจริญวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	เพลินตา คำดี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑๑	รักชนก คำมะนาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	รุ่งทิพย์ หมอยาดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	ลาวัลย์ บุญรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔	วรรณมา บุญอาภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	วัชรา ตุ่มวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	วีรภา โลดทงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๗	ศรินยา แก้วอ่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘	ศิริภาณี คมสัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙	สุดารัตน์ สว่างวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๐	หนึ่งฤทัย อุดารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายชินวัฒน์ ชัยนวล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง